
 

 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเอื้อง 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2567 
วันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2567 

ณ ห้องประชุมดอกเอ้ืองเหนือ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเอื้อง 
************************************* 

 

ผู้มาประชุม 
 1. นายเพียร   วงค์คำ   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง 
 2. นายนิกร   บานมีทะ   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง 
 3. นายนาวิน   อินทริง   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง  
 4. นายสุรศักดิ์   จำปาซ้อน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง หมูที่ 1 
 5. นายสนั่น   ภักดี   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง หมูที่ 2 
 6. นายไสว   จันทะภู   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง หมูที่ 3 
 7. นายหนูเกนท์   สิงห์งอย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง หมูที่ 6 
 8. นายธวัชชัย   มีมา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง หมูที่ 7 
 9. นายนวน   ต้นนาจาน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง หมูที่ 8 
 10. นายบุญชัย   ต้นกันยา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง หมูที่ 9 
 11. นายแดน   มีมา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง หมูที่ 10 
 12. นายระดม   ทองสี   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง หมูที่ 12 
 13. นายพัชระ   โมเหลา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง หมูที่ 13 
 14. นางสาวประไพ  คล้ายคลึง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง หมูที่ 14 
 15. นายอภิเศรษฐ์   อุบลเกิด  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง หมูที่ 15 
 16. นายสวยศิลป์   อินทริง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง หมูที่ 16 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายพจนารถ   พิมสาน   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง 
 2. นายคำจันทร์   อุผา   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง 
 3. นายหลวง   ปิตาละเต   หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนปลัด อบต.บ้านเอื้อง  
 4. นางขวัญใจ   ไชยมงค์   ผู้อำนวยการกองคลัง 
 5. นางสาวฤทัยชนก   สร้อยดั้น  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 6. นายปฏิญญา   สายขุนทด  นักวิชาการพัสดุ 
 7. นายรัฐพล   มะละกา   นายช่างโยธา 
ผู้ไม่มาประชุม 
 ไม่มี 
 

/เปิดประชุม… 
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เปิดประชุมเวลา   09:30   นาฬิกา 
 ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้มาประชุม จำนวน 16 คน ผู้ไม่มาประชุม ไม่มี ครบองคป์ระชุม และผู้เข้าร่วม 
ประชุม จำนวน 7 คน เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายเพียร  วงค์คำ  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง  
เป็นประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภา อบต.  เรียนท่าน นายก อบต. รองนายก อบต. ส.อบต.และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน กระผม 

นายเพียร  วงค์คำ ประธานสภา อบต.บ้านเอื้อง ขอเปิดประชุมสภา อบต.บ้านเอ้ือง สมัยสามัญ 
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 กระผมจะเข้าสู่การประชุมระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธาน
แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ได้มผีู้อำนวยการกองคลังโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง ยินดีต้อนรับที่ได้
ทำงานร่วมกันหวังว่างานโครงการพัฒนาต่างๆ จะมีความรวดเร็วขึ้น ขอให้ท่านแนะนำตัวต่อที่
ประชุมครับ  

นางขวัญใจ  ไชยมงค์ เรียนท่านประธาน นายก อบต. รองนายก อบต. ส.อบต.และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน 
ผู้อำนวยการกองคลัง  ดิฉัน นางขวัญใจ  ไชยมงค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ได้โอนย้ายมาจาก อบต.ท่าบ่อ

สงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ซ่ึงดิฉันเป็นคนบ้านนาจาน ตำบลบ้านเอื้อง 
  ขอคำแนะนำในการทำงานจากทุกท่านด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ 
ประธานสภา อบต. มีท่านใดมีเรื่องแจ้งต่อที่ประชุมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี กระผมจะเข้าสู่การประชุมระเบียบวาระท่ี 2 

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
ที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

 2.1 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเอื้อง สมัยสามัญ สมัยท่ี 1  
ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2567 วันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน พ.ศ.2567 

เลขาฯ สภา อบต.  เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมได้แจกเอกสารรายงานการประชุมสภา อบต.บ้านเอ้ือง  
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน พ.ศ.2567 
ขอให้ทุกท่านได้ตรวจสอบรายละเอียดของรายงานการประชุมว่าถูกต้องหรือไม่ ถ้าต้องการแก้ไข
รายงานการประชุม ขอให้แจ้งแก้ไขได้นะครับ 

ประธานสภา อบต.  มี ส.อบต. ท่านใด จะแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี กระผมขอมติที่ประชุมสภา 
อบต.บ้านเอื้อง รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.บ้านเอ้ือง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
ประจำปี พ.ศ.2567 วันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน พ.ศ.2567 หรือไม่  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติ จ านวน 15 เสียง เป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุม สภา อบต.บ้านเอื้อง  
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2567 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน พ.ศ.2567 
(งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง ประธานสภา อบต.) 

ระเบียบวาระท่ี  3  กระทู้ถาม 
- ไม่มี – 

                /ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 

 - ไม่มี –    
ประธานสภา อบต. ขอเชิญทุกท่านพักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มครับ 
 พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม  เวลา  10:00 – 10:15 นาฬิกา 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
ประธานสภา อบต.  5.1 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 4 
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขพององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ.2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น ขอเชิญท่านนายก อบต.เสนอการโอนเงินงบประมาณ ต่อที่ประชุมสภา อบต.ครับ 

นายพจนารถ  พิมสาน เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ กระผมขอเสนอการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
นายก อบต.  งบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 4 ดังต่อไปนี้ 

1. – โอนลด  หน้า 8/145 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร  
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  
งบประมาณตั้งไว้ 2,853,000 บาท คงเหลือ 1,018,900 บาท โอนลด 14,000 บาท  
งบประมาณหลังโอนลดคงเหลือ 1,004,900 บาท (สำนักปลัด) 
+ โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  จัดซื้อถังต้มน้ าร้อนไฟฟ้า จ านวน 1 ใบ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า ขนาด 18 ลิตร จำนวน 1 ใบ งบประมาณตั้งไว้ 
14,000 บาท (สำนักปลัด) 

     - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ 
     - ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่น 
     - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095   
       ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564 
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2566 

  หมายเหตุ : เพ่ือใช้ต้มน้ำร้อนชงเครื่องดื่ม ในการประชุมและจัดกิจกรรมต่างๆ  
  ของ อบต.บ้านเอ้ือง 
2. – โอนลด  หน้า 8/145 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร  
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  
งบประมาณตั้งไว้ 2,853,000 บาท คงเหลือ 1,004,900 บาท   
โอนลด 48,000 บาท งบประมาณหลังโอนลดคงเหลือ 956,900 บาท (สำนักปลัด) 
+ โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุก๊ จ านวน 2 เครื่อง 

   /เพื่อจ่าย... 
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ สำหรบังานประมวลผล จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 
24,000 บาท งบประมาณตั้งไว้ 48,000 บาท (สำนักปลัด) 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  
 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนมีนาคม 2566 

      - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
  หมายเหตุ : เพ่ือใช้ปฏิบัติงานของตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป และ นิติกร 
3. – โอนลด  หน้า 8/145 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวด
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น งบประมาณตั้งไว้ 
2,853,000 บาท คงเหลือ 956,900 บาท โอนลด 16,000 บาท งบประมาณหลังโอนลดคงเหลือ 
940,900 บาท (สำนักปลัด) 
+ โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)  
จ านวน 2 เครื่อง 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ  
(Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 8,000 บาท งบประมาณตั้งไว้ 16,000 บาท  
(สำนักปลัด) 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  

    ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนมีนาคม 2566 
    - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

  หมายเหตุ : เพ่ือใช้ปฏิบัติงานของตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด และ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
4. – โอนลด  หน้า 8/145 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวด
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง งบประมาณตั้งไว้ 210,000 บาท คงเหลือ 
102,000 บาท โอนลด 50,000 บาท งบประมาณหลังโอนลดคงเหลือ 52,000 บาท (สำนักปลัด) 
+ โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  จัดซื้อพัดลมเพดาน จ านวน 20 ตัว 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมเพดาน จำนวน 20 ตัวๆ ละ 2,500 บาท งบประมาณตั้งไว ้ 
50,000 บาท (สำนักปลัด) 

     - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ 
     - ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่น 

 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2566 
หมายเหตุ : เพ่ือติดตั้งพัดลมเพดานห้องประชุมดอกเอ้ือง ใช้ในการประชุมและจัดกิจกรรมต่างๆ 
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5. – โอนลด  หน้า 11/145 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน  
หมวดค่าตอบแทน ประเภทค่าเช่าบ้าน งบประมาณตั้งไว้ 200,000 บาท คงเหลือ 120,000 บาท 
โอนลด 24,000 บาท งบประมาณหลังโอนลดคงเหลือ 96,00 บาท (สำนักปลัด) 
+ โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โนต้บุก๊ จ านวน 1 เครื่อง 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ สำหรบังานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง    
งบประมาณตั้งไว ้24,000 บาท (สำนักปลัด)  
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  
 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนมีนาคม 2566 

      - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
  หมายเหตุ : เพ่ือใช้ปฏิบัติงานของตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
6. – โอนลด  หน้า 22/145 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร  
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น งบประมาณ
ตั้งไว้ 1,720,260 บาท คงเหลือ 718,389 บาท โอนลด 24,000 บาท งบประมาณหลังโอนลด
คงเหลือ 694,389 บาท (กองคลัง) 
+ โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์   
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โนตุ้บุก๊ จ านวน 1 เครื่อง 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ สำหรบังานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง 
งบประมาณตั้งไว ้24,000 บาท (กองคลัง)  
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  

    ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนมีนาคม 2566 
      - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

  หมายเหตุ : เพ่ือใช้ปฏิบัติงานของตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง 
7. – โอนลด  หน้า 132/145 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวด
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกใน
อาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง โครงการติดตั้งระบบ
เสียงตามสาย บ้านก่อ หมู่ที ่13 งบประมาณต้ังไว้ 50,000 บาท คงเหลือ 50,000 บาท โอนลด 
50,000 บาท งบประมาณหลังโอนลดคงเหลือ 0 บาท (กองช่าง) 
+ โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   
จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบเสียงตามสาย 
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบเสียงตามสาย (กองช่าง) งบประมาณตั้งไว ้50,000 บาท  
    - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ 
     - ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่น 
     - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
8. – โอนลด  หน้า 125/145 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือน
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น งบประมาณตั้งไว้ 1,588,800 บาท คงเหลือ 572,705 บาท 
โอนลด 30,000 บาท งบประมาณหลังโอนลดคงเหลือ 542,705 บาท (กองช่าง) 
+ โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง  จัดซื้อบุ้งกี๋ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อบุ้งกี๋ (กองช่าง)  งบประมาณตั้งไว ้30,000 บาท  

    - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ 
     - ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่น 
     - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ครั้งที ่2/2566  

   หมายเหตุ : บุ้งกี๋ใช้สำหรับใส่รถตักหน้าขุดหลัง เพ่ือใช้ตักดินออกจากรางระบายน้ำให้สะอาด 
9. – โอนลด  หน้า 134/145 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวด
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านดอนถ่อน หมู่ที ่5 งบประมาณตั้งไว้ 185,400 บาท คงเหลือ 185,400 บาท โอนลด 
185,400 บาท งบประมาณหลังโอนลดคงเหลือ 0 บาท (กองช่าง) 
+ โอนเพิ่ม หน้า 130/145 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุก่อสร้าง งบประมาณตั้งไว้ 
50,000 คงเหลือ 50,000 บาท โอนเพิ่ม 185,400 บาท งบประมาณหลังโอนเพิ่มคงเหลือ 
235,400 บาท (กองช่าง) 
สรุปโอนลด                         รวมเป็นเงินจ านวน      441,400     บาท 
สรุปโอนตั้งจ่ายรายการใหม่      รวมเป็นเงินจ านวน      256,000     บาท 
สรุปโอนเพิ่ม                        รวมเป็นเงินจ านวน     185,400      บาท 

ประธานสภา อบต. มีท่านใดจะอภิปรายและสอบถามอะไรหรือไม่ครับ เชิญท่านสนั่น   ภักด ีครับ 
นายสนั่น   ภักด ี  เรียนท่านประธานสภา อบต. ท่านนายก อบต. ส.อบต.และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน 
ส.อบต. ม.2 กระผมขอสอบถามที่โอนลดจากโครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย บ้านก่อ หมู่ที ่13 นำไปตั้ง

จ่ายรายการใหม่จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบเสียงตามสาย เป็นของใครครับขอความชัดเจนด้วยครับ 
ประธานสภา อบต. เชิญท่านหัวหน้าสำนักปลัด ชี้แจงครับ 
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นายหลวง  ปิตาละเต เรียนท่านประธานสภา อบต. ท่านนายก อบต. ส.อบต.และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน 
หัวหน้าสำนักปลัด กระผมขอชี้แจงโครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย บ้านก่อ หมู่ที่ 13 ไม่สามารถดำเนินการได้ 
 จำเป็นต้องโอนลดเพ่ือโอนตั้งจ่ายรายการใหม่จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบเสียงตามสาย จัดซื้อเป็น 
 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุครับ ขอให้พัสดุชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 
นายปฏิญญา สายขุนทด  เรียนท่านประธานสภา อบต. ท่านนายก อบต. ส.อบต.และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน 
นักวิชาการพัสดุ กระผมขอชี้แจงเพ่ิมเติมโครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย บ้านก่อ หมู่ที ่13 ตามท่ีได้คุยกับ 
 นายช่างโยธา ไม่ได้มีการติดตั้งหรือลงเสาทำให้ไม่เป็นการก่อสร้าง ถ้าหากดำเนินการจะเป็นการ 

ใช้เงินผิดประเภทครับ จึงจัดซื้อเป็นครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุครับ 
ประธานสภา อบต. เชิญท่านสนั่น   ภักดี ครับ 
นายสนั่น   ภักดี  เรียนท่านประธานสภา อบต. ท่านนายก อบต. ส.อบต.และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน 
ส.อบต. ม.2 กระผมขอสอบถามการจัดซื้อบุ้งกี๋ขนาดใหญ่หรือเล็กกว่าเดิมครับ 
ประธานสภา อบต. เชิญท่านนายก อบต.ชี้แจงครับ 
นายพจนารถ  พิมสาน เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ กระผมขอชี้แจงรถตักหน้าขุดหลังที่มีบุ้งกี๋ติดมากับรถมีขนาดใหญ่ 
นายก อบต.  ทำให้ไม่สามารถขุดลอกรางระบายน้ำได้ จำเป็นต้องจัดจัดซื้อบุ้งกี๋ขนาดเล็กลงน่าจะประมาณ 
  30 เซนติเมตร ที่นำไปขุดลอกรางระบายน้ำได้ครับ 
ประธานสภา อบต. เชิญท่านประไพ  คล้ายคลึง ครับ 
น.ส.ประไพ  คล้ายคลึง เรียนท่านประธานสภา อบต. ท่านนายก อบต. ส.อบต.และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน 
ส.อบต. ม.14  ดิฉันขอสอบถามสรุปจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ จำนวนกี่เครื่องค่ะ 
ประธานสภา อบต. สรุปจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ จำนวน 4 เครื่อง นะครับ มีท่านใดจะสอบถามและ

อภิปรายอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี กระผมขอมติที่ประชุมสภา อบต.บ้านเอ้ือง เห็นชอบอนุมัติให้
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 4 หรือไม่ ถ้าท่านใดอนุมัติ
กรุณายกมือพ้นศีรษะครับ 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติ จ านวน 13 เสียง เป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 4 งดออกเสียง จ านวน 3 เสียง  

 ขอเชิญทุกท่านพักรับประทานอาหารกลางวันครับ 
 พักรับประทานอาหารกลางวัน  เวลา  12:00 – 13:00 นาฬิกา 

ประธานสภา อบต. 5.2 ญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
- พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 66 มาตรา 67 และมาตรา 68 

       - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  
                 และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 ข้อ 97 

ขอเชิญท่านนายก อบต. นำเสนอญัตติการจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
ต่อที่ประชุมสภา อบต.บ้านเอื้อง ครับ 

 

/นายพจนารถ... 
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นายพจนารถ  พิมสาน เรียนท่านประธานสภา ส.อบต.และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอเสนอหลักการและ  
นายก อบต.  เหตุผลการจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 4 โครงการ  

รวมงบประมาณตั้งไว้ 664,000 บาท ดังต่อไปนี้ 
1. แผนงานเคหะและชุมชน งานบ าบัดน้ าเสีย งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
 ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 บ้านเอื้อง หมู่ที่ 1 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหนองก้านเหลือง บ้านเอ้ือง หมู่ที่ 1 
ตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 8 ท่อน โดยดำเนินการตามแบบ อบต.บ้านเอ้ือง 
กำหนด งบประมาณตั้งไว้ 40,000 บาท (กองช่าง) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2566 
2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านพร้อมขนย้าย 
บ้านดอนถ่อน หมู่ที่ 5 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านพร้อมขนย้าย บ้านดอนถ่อน หมู่ที่ 5  
ตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ปริมาณงาน 1.งานย้ายถังประปาถังกรอง  
2.งานปรับปรุงถังประปาพร้อมทาสีใหม่ 3.งานฐานรากหอถัง  
4.ตู้ควบคุมวงจรไฟฟ้า 1 ชุด 5.งานต่อระบบประปา พร้อมติดตั้งป้ายระหว่างการดำเนินการ
ก่อสร้าง จำนวน 1 ป้าย ป้ายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย โดยดำเนินการตามแบบ 
อบต.บ้านเอื้อง กำหนด งบประมาณตั้งไว้ 250,000 บาท (กองช่าง) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
3. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
 ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน  
บ้านนาจาน หมู่ที่ 8 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาจาน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเอื้อง  
อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ปริมาณงาน 1.หอถังเหล็กสำเร็จรูป แบบแชมเปญ 

/ขนาด... 
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ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12 ลบ.ม. พร้อมอุปกรณ์ภายในถัง 1 ชุด 2.ตู้ควบคุมวงจรไฟฟ้า 1 ชุด 
พร้อมติดตั้งป้ายระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 1 ป้าย ป้ายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ 
จำนวน 1 ป้าย  โดยดำเนินการตามแบบ อบต.บ้านเอื้อง กำหนด 
งบประมาณตั้งไว้ 312,000 บาท (กองช่าง) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
4. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
 ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน  
 บ้านดอนถ่อน หมู่ที่ 12  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอนถ่อน หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเอื้อง  
อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ปริมาณงาน 1.ตู้ควบคุมวงจรไฟฟ้า 1 ชุด 2.ซัมเมอร์ส  
ขนาด 1.5 แรงพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 1 ชุด 3.งานเปลี่ยนสายไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง  
โดยดำเนินการตาม อบต.บ้านเอ้ือง กำหนด งบประมาณตั้งไว้ 62,000 บาท (กองช่าง) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537  
  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  
   การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

  ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม  รวม 4 โครงการ  รวมงบประมาณตั้งไว้  664,000  บาท 
ประธานสภา อบต. มีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ เชิญท่านพัชระ   โมเหลา ครับ 
นายพัชระ  โมเหลา  เรียนท่านประธานสภา อบต. ท่านนายก อบต. ส.อบต.และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน 
ส.อบต. ม.13 กระผมขอสอบถามปีงบประมาณ 2567 อนุมัตจิ่ายเงินสะสมบ่อยแล้วนะครับ 
ประธานสภา อบต. เชิญท่านนายก อบต.ครับ 
นายพจนารถ  พิมสาน เรียนท่านประธานสภา ส.อบต.และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การใช้เงินสะสมต้องมีเหตุจำเป็น 
นายก อบต. ในการใช้นะครับ โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเอ้ือง หมู่ที่ 1 ปีที่ผ่านมา 
 มีการขุดลอกหนองก้านเหลืองทำให้น้ำล้นน้ำท่วมนาของประชาชน คือความจำเป็นต้องใช้เงิน

สะสม โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านพร้อมขนย้าย บ้านดอนถ่อน หมู่ที่ 5 ดินเจาะ
น้ำเค็มจำเป็นต้องหาที่เจาะน้ำให้ใหม่ โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาจาน  
หมู่ที่ 8 สาเหตุเกิดจากถังน้ำประปารั่วใช้งานไม่ได้ทำให้ประชาชนไม่มีน้ำใช้ เงินสะสมใช้ได้ 

 ขอให้มีเหตุจำเป็นประชาชนเดือดร้อนครับ ถ้าหากไม่มีเหตุจำเป็นกระผมไม่ขอใช้เงินสะสม 
  แน่นอนครับ 

/ประธาน... 
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ประธานสภา อบต.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา

เงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 ซึ่งเป็นระเบียบใหม่ล่าสุด 
ได้เปิดกว้างให้สามารถใช้จ่ายเงินสะสมได้แต่ต้องมีความจำเป็นครับ มีท่านใดจะอภิปรายและ
สอบถามอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี กระผมขอมติที่ประชุม สภา อบต.บ้านเอ้ือง เห็นชอบอนุมัติให้
จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 4 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 664,000 
บาท หรือไม่ ถ้าท่านใดอนุมัติกรุณายกมือพ้นศีรษะครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ จ านวน 15 เสียง เป็นเอกฉันท์ เห็นชอบอนุมัติให้จ่ายเงินสะสม ประจ าปี 
 งบประมาณ พ.ศ.2567 จ านวน 4 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 664,000 บาท  

งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง ประธานสภา อบต. 
ประธานสภา อบต. 5.3  ญัตติขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570)  

เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2567  
- พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
  (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 46 (1) 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22 

 ตามแผนพัฒนาที่เราได้ประชุมประชาคมท้องถิ่นที่ผ่านมาแล้วโครงการพัฒนาแต่ละหมู่บ้าน 
 ให้เรียงลำดับความสำคัญเร่งด่วนเพื่อนำไปจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ 2568 เชิญท่านนายก อบต. เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3/2567 ต่อที่ประชุมสภา อบต.ครับ 

นายพจนารถ พิมสาน เรียนประธานสภา อบต. ส.อบต.และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอเสนอร่างแผนพัฒนา 
นายก อบต. ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3/2567 เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทำข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2568 ประกอบด้วย ดังนี้ 
 1. แบบ ผ.01 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 2. แบบ ผ.02 รายละเอียดโครงการพัฒนาองค์การ

บริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง 3. แบบ ผ.02/2 รายละเอียดโครงการพัฒนาสำหรับโครงการที่เกิน
ศักยภาพ 4. แบบ ผ.03 บัญชีครุภัณฑ์ รายละเอียดตามเล่มแผนที่แจกให้ทุกท่านแล้วนะครับ 
ขอให้ ส.อบต.ทุกท่านได้ตรวจดูโครงการอย่างละเอียดก่อนจะพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
ครับ 

ประธานสภา อบต. มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ครับ เชิญท่านพัชระ  โมเหลา ครับ 
นายพัชระ  โมเหลา  เรียนประธานสภา อบต. นายก อบต. ส.อบต.และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอสอบถาม 
ส.อบต. ม.13 โครงการฝึกอบรมการทำเหรียญโปรยทาน เป็นของหมู่บ้านไหนครับ 
ประธานสภา อบต. เชิญท่านนายก อบต.ชี้แจงครับ 
นายพจนารถ พิมสาน เรียนประธานสภา อบต. ส.อบต.และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอตอบโครงการฝึกอบรม 
นายก อบต. การทำเหรียญโปรยทาน เป็นของงานพัฒนาชุมชนรับผิดชอบ เป็นการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ 
 ให้กับประชาชนให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน เหรียญโปรยทานใช้ในงานบวช งานศพ เป็นต้น นะครับ 
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ประธานสภา อบต.  เคยมีคนสอบถามกระผมว่าเงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพแต่ละหมู่บ้านจำเป็นต้องอุดหนุนทุกปีหรือไม่ 
  เพราะว่า อบต.บ้านเอื้อง จ่ายเงินอุดหนุนให้กลุ่มอาชีพ 1 ครั้ง ก็น่าจะบริหารจัดการกลุ่มมีเงิน

หมุนเวียนได้ แต่เราอุดหนุนทุกปีมีการติดตามผลหรือไม่ครับ เชิญท่านนายก อบต.ชี้แจงครับ 
นายพจนารถ พิมสาน  เรียนประธานสภา อบต. ส.อบต.และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอชี้แจงเงินอุดหนุน 
นายก อบต.  จุดประสงค์คือนำไปต่อยอดให้กลุ่มอาชีพต่างๆ เงินที่อุดหนุนให้แต่ละกลุ่มก็มีจำนวนไม่มาก 
  ประมาณ 20,000-30,000 บาท เพ่ือช่วยให้สมาชิกกลุ่มมีรายได้เพ่ิมข้ึนลดรายจ่าย เพ่ือให้กลุ่ม

เติบโตขึ้นไปครับ  
ประธานสภา อบต. มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี กระผมขอมติที่ประชุมสภา อบต.บ้านเอื้อง 

เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2567 หรือไม ่ 
ถ้าท่านใดเห็นชอบกรุณายกมือพ้นศีรษะครับ 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติ จ านวน 15 เสียง เป็นเอกฉันท์ เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2566–2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2567 (งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง  
ประธานสภา อบต.) 

ประธานสภา อบต. ขอเชิญทุกท่านพักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มครับ 
พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม  เวลา  14:00 – 14:15 นาฬิกา 

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภา อบต.  เรียนผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่านครับ ท่านใดมีเรื่องด่วนที่จะแจ้งหรือสอบถามหรือไม่ครับ  
  เชิญท่านสนั่น   ภักดี ครับ 
นายสนั่น  ภักดี  เรียนท่านประธานสภา อบต. ท่านนายก อบต. ส.อบต.และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน 
ส.อบต. ม.2  กระผมขอนำเรียนถนนลูกรัง บ้านก่อ หมู่ที่ 2 ชำรุดเสียหาย กระผมขอใช้รถตักหน้าขุดหลัง

ซ่อมแซมถนนลูกรังได้หรือไม่ครับ 
ประธานสภา อบต.  เชิญท่านนายก อบต.ครับ 
นายพจนารถ  พิมสาน เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ กระผมขอนำเรียนสามารถนำรถตักหน้าขุดหลังไปปรับปรุง 
นายก อบต.  ซ่อมแซมถนนลูกรังได้ครับ ขอให้ท่านทำหนังสือแจ้งพิกัดถนนให้ อบต.บ้านเอื้อง ทราบด้วยครับ 
ประธานสภา อบต.  เชิญท่านพัชระ  โมเหลา ครับ 
นายพัชระ  โมเหลา  เรียนท่านประธานสภา อบต. ท่านนายก อบต. ส.อบต.และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน 
ส.อบต. ม.13  กระผมขอแจ้งมีประชาชนได้สอบถามว่าผู้รับเหมาก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านก่อ ได้ทำ

เสารั้วไว้แล้วแต่ทำไมไปเทคอนกรีตและก่อบล็อกไม่ได้ทำคอนกรีตสำเร็จรูปหรือครับ 
ประธานสภา อบต.  เชิญท่านนายก อบต.ชี้แจงครับ 
นายพจนารถ  พิมสาน เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ กระผมขอชี้แจงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านก่อ ต้องทำ 
นายก อบต.   ตามแบบแปลน ปร.4 ปร.5 ถ้าหากทำนอกจากแบบแปลนจะมีปัญหาทันทีเป็นเรื่องของ

ผู้รับเหมาที่ต้องรับผิดชอบครับ 
ประธานสภา อบต.  เชิญท่านผู้อำนวยการกองคลัง ช้ีแจงเพ่ิมเติมครับ 
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นางขวัญใจ  ไชยมงค์ เรียนท่านประธาน ท่านนายก อบต. ส.อบต.และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน ดิฉันขอชี้แจง 
ผู้อำนวยการกองคลัง เพ่ิมเติมขอให้ท่านได้แจ้งผู้รับเหมาก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านก่อ ไปดูแบบแปลนการ

ก่อสร้างรั้ว ถ้าหากยังก่อสร้างไม่มากให้ผู้รับเหมาทุบรั้วเพ่ือก่อสร้างใหม่ เพราะจะมีปัญหาในการ
เบิกจ่ายเงินค่ะ 

ประธานสภา อบต.  เชิญท่านระดม   ทองสี ครับ 
นายระดม  ทองสี  เรียนท่านประธานสภา อบต. ท่านนายก อบต. ส.อบต.และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน 
ส.อบต. ม.12  กระผมต้องการให้กองช่างได้ชี้แจงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านก่อจะได้ชัดเจนครับ 
ประธานสภา อบต.  กระผมขอสอบถามท่านนายก อบต. ในปีงบประมาณ 2568 งบโครงการพัฒนาหมู่บ้านจะได้ 
   หมู่บ้านละเท่าไหร่ครับ เชิญท่านนายก อบต.ครับ 
นายพจนารถ  พิมสาน เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ กระผมจะให้ผู้อำนวยการกองคลังไปตรวจสอบดูงบรายรับจริง 
นายก อบต.  ก่อนนะครับ จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้งขอเวลาประมาณ 2-3 เดือน ขอให้ทุกท่านให้ความสำคัญ

กับโครงการที่ผ่านประชาคมเป็นหลักในการพัฒนาครับ 
ประธานสภา อบต.  ถ้าหากงบพัฒนาหมู่บ้านไม่เพียงพอ สมมุติงบพัฒนาหมู่บ้านต้องใช้ จำนวน 8,000,000 บาท 
  แต่ข้อบัญญัติงบประมาณ 2568 ใช้ได้แค่ 6,000,000 บาท ขอให้ท่านนายก อบต.พิจารณาใช้ 

เงินสะสมด้วยนะครับ  
นายพจนารถ  พิมสาน เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ กระผมขอนำเรียนเงินสะสมสามารถใช้ได้ถ้าหากมีเหตุผล 
นายก อบต.  ความจำเป็นต้องใช้ครับ แต่ถ้าหากนำทั้ง 16 หมู่บ้าน มาหารแล้วแบ่งเงินกัน แบบนี้กระผม 
  ไม่เห็นด้วย เพราะไม่ต้องการไปชี้แจงต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ 
  ทุจริตแห่งชาตินะครับ ในการใช้เงินสะสมครั้งนี้ก็เช่นกัน กระผมให้เจ้าหน้าที่ค้นหาระเบียบ 
  กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ.2548 
  ว่าให้ อบต.บ้านเอื้อง สามารถซ่อมแซมปรับปรุงประปาได้หรือไม่ ก่อนขอใช้เงินสะสมนะครับ 
ประธานสภา อบต.  เชิญท่านสนั่น   ภักดี ครับ 
นายสนั่น   ภักดี  เรียนท่านประธานสภา อบต. ท่านนายก อบต. ส.อบต.และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน 
ส.อบต. ม.2  กระผมขอให้ผู้บริหารเร่งดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณปี 2567 ให้ด้วยครับ 
นายพจนารถ  พิมสาน เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ กระผมขอนำเรียนตามท่ีได้ตรวจสอบดูโครงการตามข้อบัญญัติ 
นายก อบต.  งบประมาณปี 2567 ยังเหลืออีกไม่ก่ีโครงการ กระผมต้องการผู้ประกอบการในพ้ืนที่มากกว่า 
  ครับ 
ประธานสภา อบต.  เชิญท่านไสว   จันทะภู ครับ 
นายไสว  จันทะภู  เรียนท่านประธานสภา อบต. ท่านนายก อบต. ส.อบต.และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน 
ส.อบต. ม.3  กระผมขอสอบถามโครงการแต่ละโครงการมีผู้รับเหมาคนเดียวกันหรือไม่ครับ ทำไมงานถึงล่าช้า 
  ครับ 
ประธานสภา อบต.  เชิญท่านผู้อำนวยการกองคลัง ช้ีแจงครับ 
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นางขวัญใจ  ไชยมงค์ เรียนท่านประธาน ท่านนายก อบต. ส.อบต.และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน ดิฉันขอ 
ผู้อำนวยการกองคลัง อธิบายขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างข้ันตอนแรกกองช่างต้องจัดทำรายละเอียดต่างๆ ปร.4 ปร.5 
  กำหนดราคากลางต่างๆ จนถึง บก.01 เสนอลายเซ็นให้เรียบร้อย กองช่างส่งให้งานพัสดุและ 
  พัสดุต้องตรวจสอบให้เรียบร้อย เมื่อได้ผู้รับจ้าง ใบเสนอราคาก็สแกนไฟล์ต่างๆ ลงในระบบอีจีพี 

ที่ใช้งานพร้อมกันทั้งประเทศบางครั้งก็เข้าระบบอีจีพีไม่ได้ทำให้โครงการล่าช้า ถ้าหากงานพัสดุ 
  จัดซื้อจัดจ้างทำสัญญาแต่งตั้งคณะกรรมการเสร็จกระบวนการ ต่อไปก็แจ้งคณะกรรมการตรวจ

รับ ตามระเบียบระบุไว้ว่าให้ตรวจรับงานจ้างภายใน 3 วัน เบิกจ่ายภายใน 5 วัน สาเหตุงานที่
ล่าช้าดิฉันก็ไม่ทราบนะคะ เพราะผู้อำนวยการกองคลังเพ่ิงโอนย้ายมา ช่วงที่ดิฉันทำงานอยู่ที่ 

  อบต.ท่าบ่อสงคราม จะไม่มีปัญหาในการเบิกจ่าย ขอให้กองช่างจัดทำรายละเอียดทำรายงานช่าง
ให้เรียบร้อย ส่วนการเบิกจ่ายโครงการสามารถเบิกจ่ายพร้อมกันได้ 3-4 โครงการได้ค่ะ ซึ่งไม่ใช่ 

  เรื่องยาก ขึ้นอยู่ที่ต้นน้ำคือกองช่างจัดทำเอกสารให้กองคลังเรียบร้อยหรือไม่ บางครั้งลายเซ็น 
  คณะกรรมการกำหนดราคากลางก็ไม่มี ปร.4 ปร.5 ยังไม่เซ็นก็มี เพราะต้องนำ ปร.4 ปร.5 
  สแกนลงในระบบทุกอย่าง อาจจะเป็นปัญหาของ อบต.บ้านเอ้ือง อยู่ในขณะนี้ ต่อไปนี้คลัง 
  จะตรวจสอบกับพัสดุก่อนว่ามีโครงการไหนให้ทำบ้าง ดิฉันคิดว่าประเด็นปัญหาล่าช้าอยู่ตรงนี้ค่ะ 
ประธานสภา อบต.  ตามความคิดเห็นของท่านไสว  จันทะภู จ้างบริษัทเดียวทำโครงการ ทำไมถึงไม่จ้างหลายๆ 

บริษัทงานจะได้ทำพร้อมกันส่งผลให้งานเสร็จเร็วครับ  
ประธานสภา อบต.  เชิญท่านไสว   จันทะภู ครับ 
นายไสว  จันทะภู  เรียนท่านประธานสภา อบต. ท่านนายก อบต. ส.อบต.และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน 
ส.อบต. ม.3  ตามท่ีกระผมได้ฟังผู้อำนวยการกองคลังอธิบายต้นน้ำอยู่ที่กองช่าง ไม่ทราบว่าช่างทำอะไรอยู่ 
  2-3 สัปดาห์งานยังไม่เสร็จ ขอฝากผู้บริหารไปคุยกับช่างให้ด้วยครับงานทุกโครงการต้องผ่าน 
  กองช่างทั้งหมดครับ 
ประธานสภา อบต.  เชิญนายช่างโยธา ครับ 
นายรัฐพล  มะละกา  เรียนท่านประธาน ท่านนายก อบต. ส.อบต.และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน กระผมขอ 
นายช่างโยธา  ชี้แจงในการทำงานของกองช่าง ที่ผ่านมาในปีงบประมาณ 2567 อบต.บ้านเอื้อง มีการจ่ายเงิน

สะสมจำนวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 จำนวน 12 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จทั้ง 12 โครงการ 
  ยังเหลือแค่ทำเอกสารเบิกจ่ายเท่านั้นครับ จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 2 มีโครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนถ่อน หมู่ที่ 5 เมื่อสักครู่กระผมออกไปดูผู้รับจ้างเทคอนกรีต 
  และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงขวาง หมู่ที่ 6 เซ็นสัญญาจ้างเรียบร้อย 
  ผู้รับจ้างรอเข้าทำงาน ส่วนโครงการลูกรัง บ้านดงขวาง หมู่ที่ 6 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย 
  จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 3 โครงการค่าซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังภายในเขตพ้ืนที่ตำบลบ้านเอื้อง 

อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม งบประมาณ 500,000 บาท ที่จะซ่อมแซมถนนลูกรัง  
บ้านนาจาน บ้านเซียงเซา บ้านดงขวาง ต่อไปโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ 2567  
มี 26 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 9 โครงการ นอกนั้นอยู่ระหว่าง 

  ดำเนินการ ในส่วนที่งานล่าช้าต้องดูด้วยเหตุและผลของบางโครงการก็ราบรื่นบางโครงการ 
/ก็มีปัญหา... 
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  ก็มีปัญหา เมื่อสักครู่กระผมก็ได้ออกไปดูก่อสร้างฝายน้ำล้น เพราะกลัวจะมีผลกระทบต่อ
ประชาชนแต่ยังไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างไร ก็จะมีบ้านนาดี หมู่ที่ 3 ที่มีการเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้างใหม่ จะเป็นฤดูแห้งแล้งที่จะได้แก้ไขปัญหาครับ 

ประธานสภา อบต.  เชิญท่านประไพ  คล้ายคลึง ครับ 
น.ส.ประไพ  คล้ายคลึง เรียนท่านประธานสภา อบต. ท่านนายก อบต. ส.อบต.และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน 
ส.อบต. ม.14   ดิฉันขอสอบถามโครงการพัฒนาหมู่บ้านมีระยะเวลาในการทำงานเท่าไหร่ค่ะ 
ประธานสภา อบต.  เชิญท่านผู้อำนวยการกองคลัง ช้ีแจงครับ 
นางขวัญใจ  ไชยมงค์ เรียนท่านประธาน ท่านนายก อบต. ส.อบต.และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน ดิฉันขอ 
ผู้อำนวยการกองคลัง  ชี้แจงโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ 2567 ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 กันยายน 
  2567 ถ้าหากโครงการไหนยังไม่เสร็จต้องทำการกันเงินเป็นรายจ่ายค้างจ่ายนำไปเบิกจ่ายในปี 
  งบประมาณ 2568 ได้ค่ะ ตามปกติก็ต้องการให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2567 
  ไม่ต้องการให้เป็นรายจ่ายค้างจ่ายค่ะ  
ประธานสภา อบต.  เชิญนายช่างโยธา ครับ 
นายรัฐพล  มะละกา  เรียนท่านประธาน ท่านนายก อบต. ส.อบต.และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน กระผม 
นายช่างโยธา  ขอแจ้งงบอุดหนุนเฉพาะกิจที่ อบต.บ้านเอื้อง ได้รับคือ โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก  

บ้านก่อ หมู่ที่ 2 ได้ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ผู้รับจ้างกำลังทดสอบวัสดุ ถ้าหาก 
  ทดสอบเสร็จ ผู้รับจ้างคงเข้าดำเนินการโครงการ และจะมีเงินเหลือจากการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประมาณ 1,360,000 กว่าบาท กองช่างได้ดำเนินการจัดทำโครงการขอใช้เงินเหลือจ่าย 
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก่อ หมู่ที่ 2 ส่งให้จังหวัดนครพนม เรียบร้อยแล้ว 
  รอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอนุมัติโครงการดังกล่าว ก็ทำการจัดซื้อจัดจ้างได้ครับ 
ประธานสภา อบต.  มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีท่านใดเสนอแล้ว กระผม

ขอขอบคุณท่าน นายก อบต. รองนายก อบต. ส.อบต.บ้านเอื้อง เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน ที่มาประชุมในวันนี้ กระผมขอปิดการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 
ประจำปี พ.ศ.2567 ในครั้งนี้ครับ 

 
ปิดประชุมเวลา  16:00   นาฬิกา 
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